



ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตามที่ได้มีประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ ๒ จำนวน ๑๕ อัตรา และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน ๘๘๔ ราย นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายไปในหลายจังหวัดของประเทศ บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์ โอมิครอน (Omicron) ในหลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่กระจายและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับเตือนภัย โควิดโควิด ระดับ ๔ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนั้น กองทุนฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ ๒ จากเดิม กำหนดสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เป็น นำเสนอคลิปวิดีโอ และสอบสัมภาษณ์

๑. หลักเกณฑ์วิธีการสอบคัดเลือก

การนำเสนอคลิปวิดีโอ

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อรายงานตัว ทั้งนี้ ให้จัดทำเป็นเสียงภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๓ นาที และให้จัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. โดยให้อัปโหลดคลิปวิดีโอไปยัง Google Drive โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาไทย แล้วแชร์ลิงค์ถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ E-mail : hrrslf@studentloan.or.th นำเสนอความรู้ความสามารถของผู้สมัครเกี่ยวกับ

๑. แนะนำตนเอง

๒. ประวัติการศึกษา การทำงาน ความรู้ความสามารถ

๓. ท่านจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ท่านมี มาใช้ในการทำงานให้กองทุนและตำแหน่งที่ท่านสมัครได้อย่างไร

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์กองทุนฯ www.studentloan.or.th หัวข้อ > สมัครงาน > ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ ๒ จำนวน ๑๕ อัตรา > รายชื่อผู้ผ่านการนำเสนอคลิปวิดีโอและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งคลิปวิดีโอได้ภายในวัน เวลา ที่กองทุนฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์)

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา